

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

FVC – อีกซั๊กตัวก็แล้วกันนะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิสจั่วหัว...

มีไม่บ่อยนักนะครับ ที่จะมึ้นหุ้นขาดตาเหนือเมฆแบบบังๆ หรือแบบหวังๆ กันยาวๆ ซึ่งอาจจะเรียกว่า คล้ายๆ ZIGA และ MORE หรือ แม้แต่หุ้นใหญ่ๆ อย่าง KCE ที่จะขาดตาเขียนหุ้นหลายๆ ท่าน... เรียกว่า ถ้าจะมองไกลๆ มากกว่าตัวอื่น ๆ หรือมองไกลๆ มากกว่าปกติหน่อยๆ ก็ต้องหุ้นที่มีทรงกราฟแบบนี้แหละครับ ไม่ว่าจะระยะสั้น หรือระยะกลางๆ ขึ้นไปจนถึงระยะยาว.. หวังกันเกิน 1 เท่าตัวกันเลยทีเดียว แม้ว่าในตลาดที่ผ่านมา จะมีหลายๆ ตัว ที่ให้กำไรกันถึงระดับ 4 เด้ง 5 เด้งกันมาแล้วก็ตามที่ แต่นั่นมันก็ผ่านมาแล้ว เราอาจจะไม่เห็น... แต่หุ้น FVC อาจจะยังอยู่ในช่วงต้นๆ เลยถ้าจะเอาเวลานี้ ก็คงต้องขอมองตัว FVC ไว้ก่อนแหละครับ... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index ว่ากันจริง ๆ แล้วนั้น เหนือเมฆก็หัวนๆ อยู่ไม่น้อยเหมือนกัน แม้ว่าจะเคยกล่าวไว้ว่า คลื่นซาลง ที่นับกันตามตำราของคลื่นแอลเลียตนั้น น่าจะหมดเรื่องของซาลงไปแล้วก็ตาม แต่ถ้าเอาเรื่องของโครงสร้างการแกว่งตัว ที่จะมึ้นเรื่องของแนวรับแนวต้าน ก็อาจจะว่ากันในเรื่องของการแกว่งๆ ขึ้นๆ ลงๆ ในเรื่องของกราฟจะเป็นขาขึ้นได้จริงหรือไม่ โดยการขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่มีนัยสำคัญอย่างตัวเลข 1600+/- ซึ่งก็อาจจะเป็นธรรมชาติของการทดสอบแนวต้านหลัก หรือ แนวต้านใหญ่ทางโครงสร้าง ที่ยอมจะมีการอ่อนตัวลงมาบ้าง แต่โครงสร้างนี้แหละครับ สำคัญในหลักใหญ่ใจความเลย... เพราะถ้าจะอ่อนตัวลงสัก มาถึงระดับ 1450 หรือ อาจจะลงถึง 1400 ได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติแต่อย่างใดนะ ... หรือ เราลาก Trend Line ขาขึ้นไว้ ก็อาจจะลงมาทดสอบเส้นนั้น ก็ได้

ดูตามเกม...

จะว่าไปแล้ว ก็จะมีมองเป็นหุ้นที่เล่นเกมสั้นๆ หรือ หากจะมองเป็นเกมยาวๆ ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เรียกว่า โอกาสเล่นเกมแบบ เทิร์นอะราวต์ ในทางเทคนิคนั้น ก็ว่าได้ล่ะครับ

- แนวรับ : ... 0.80-0.75 และต้องไม่ต่ำกว่า 0.70 ไว้ด้วย
- เป้าหมาย : ... 0.95-1.00 เป็นเป้าหมายระยะสั้น (ยาว ๆ เกิน 2.0)

Price Chart...(FVC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น FVC... สัญญาณระยะสั้น มีรูปแบบของ MA ที่อยู่ในภาวะกระทิง หรือ Bullish Pattern in MA นั้นแปลว่า หากเราจะเอาเป้าหมายจากรูปแบบของ MA ก็อาจจะหวังได้ถึงระดับ 1.00-1.20 กันเลยทีเดียว และนั้นก็มาลึนกันว่า ถ้าจะยืนพื้นที่แนวต้านระยะสั้นที่ไว้ไว้ หรือ ยืนเหนือพื้นที่ 0.95-1.00 ได้ เราก็อาจจะไม่ได้มองเป้าแค่ 1.00-1.20 ตามรูปแบบของ MA. ก็ได้นะ เราอาจจะไปมองในเรื่องของการเป็นขาขึ้นจริงๆ แล้วละ ซึ่งก็คือไปมองแนวโน้มการแกว่งตัวตามโครงสร้างใหญ่ที่คาดหวังกการขึ้นเป็นรูปตัว U ได้เลยก็ทีเดียว หรือ อาจจะมองว่าเป็นรูปแบบจานหงาย ก็ได้ล่ะครับ (ถ้าปีกราฟให้เป็นภาพสวยๆ)... ดังนั้น เล่นสั้นหรือยาว ก็ได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรใช้เพื่อการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน